

กสทช.เปิดผู้ชนะทางการ แจง 11 จ.ชมทีวีดิจิทัลได้

กสทช. ยืนยันทีวีดิจิทัลพร้อมออกอากาศครั้งแรกใน 1-2 เดือนนี้ พร้อมปลดล็อกไซเรน พีเรียด เปิดช่องผู้ชนะประมูลนำเสนอแผน ให้ข้อมูลได้ตามปกติ ย้ำอย่ารีบร้อนซื้อกล่องรับสัญญาณ มั่นใจหลังออนแอร์ราคาจะลดลง ขณะที่โครงข่ายรับสัญญาณจะครอบคลุมเกิน 50% ภายใน 1 มิถุนายน

พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า หลังจากที กสท. ได้รับรองผลผู้ชนะการประมูลทีวีดิจิทัลอย่างเป็นทางการขั้นตอนภารกิจของกสท.ต่อจากนี้ คือ ทயอยแจกใบอนุญาตให้แก่ผู้เข้าประมูลให้ครบ โดยหลังจากนี้อีก 3 วัน กสท.จะดำเนินการแจกหนังสือให้ผู้ประกอบการได้ทราบรายละเอียดและขั้นตอน เช่น การจ่ายเงินผังรายการในช่อง เป็นต้น โดยผู้ประกอบการจะต้องออกอากาศทีวีดิจิทัลภายในเดือนกุมภาพันธ์ หรือมีนาคม ขณะเดียวกันหลังจากนี้เป็นต้นไป กสท. ได้ยุติการดให้สัมภาระ หรือไซเรน พีเรียด ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอแผนหรือให้ข้อมูลต่างๆ ได้ตามปกติ

ขณะเดียวกันในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการด้านโครงข่ายทั้ง 4 ราย ได้แก่ อสมท, ไทยพีบีเอส, กรมประชาสัมพันธ์ และททบ. 5 ได้แจ้ง กสท. ถึงการครอบคลุมระบบโครงข่ายสัญญาณทีวีดิจิทัล โดยภายในวันที่ 1 มิถุนายนนี้จะสามารถเข้าถึงประชาชนทั่วประเทศได้กว่า 10 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการครอบคลุมระบบสัญญาณได้มากกว่า 50% ซึ่งเกินกว่าที่ กสท. คาด



• พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์

การณ์ไว้ ทั้งนี้ระบบสัญญาณดังกล่าวในปีนี้จะสามารถกระจายได้กว่า 11 จังหวัด อาทิ กรุงเทพฯ นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ระยอง สิงห์บุรี สุโขทัย ขอนแก่น และอุดรธานี ซึ่งการรับชมครั้งนี้ประชาชนจะสามารถชมได้ทั้งระบบทีวีดาวเทียม และภาคพื้นดิน

ส่วนการปรับมูลค่าคูปองเพิ่มขึ้นหรือไม่ กสท. จะต้องนำเข้าที่ประชุมอีกครั้ง ซึ่งจากเดิม กสท. ได้เคยประกาศในเบื้องต้นจะแจกคูปองมูลค่า 690 บาทให้กับประชาชน 22 ล้านครัวเรือน อย่างไรก็ตาม กสท. ได้อนุมัติผลตรวจรับมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล จาก 3 บริษัท 8 รุ่น และอนุมัติผลตรวจรับมาตรฐานเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบไม่มีจอภาพแสดงผล (set top box) อีกจำนวน 19 รุ่น ทั้งนี้ กสท. คาดว่าในเดือนมิถุนายนราคาของกล่อง set top box จะลดลงอีก ดังนั้นประชาชนอย่าเพิ่งรีบร้อน ทั้งนี้สำหรับเงินก้อนแรกจากการ

ประมูลในช่วงที่ผ่านมาจะนำเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะภายใน 30 วัน และหลังจากนั้นประมาณ 90 วัน จึงจะสามารถดำเนินการแจกใบอนุญาตให้ประชาชนได้ นอกจากนี้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2557 ผู้ประกอบการทีวีที่รายเดิมจะเสนอแผนการยุติออกอากาศช่องทีวีระบบอนาล็อก

สำหรับการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติทั้ง 4 หมวดหมู่ 24 ใบอนุญาต เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ล่าสุดกสทช. ได้รับรองผลการประมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อผู้ชนะการประมูลของแต่ละหมวดหมู่ ดังนี้ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (ทั่วไป HD) จำนวน 7 ใบอนุญาต ประกอบไปด้วย (เรียงลำดับจากผู้ให้ราคาสูงสุด 7 อันดับแรก) บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด, บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด, บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด, บริษัท ทริปปิเบิล วี บรอดคาสท์ จำกัด, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด

หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (ทั่วไป SD) จำนวน 7 ใบอนุญาต ประกอบไปด้วย บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด, บริษัท ทู ดี ที ที จำกัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด, บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด, บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด และ บริษัท แบงคอก บิสซิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด

หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 7 ใบอนุญาต ประกอบไปด้วย บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด, บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด, บริษัท ไทยทีวี จำกัด, บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด, บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด และบริษัท 3เอ. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน 3 ใบอนุญาต ประกอบไปด้วย บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยทีวี จำกัด